



ประกาศสวนสัตว์สงขลา
เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ
ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ที่จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีประสบการณ์หรือผลงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือบริหารจัดการร้านอาหาร ที่พัก การดำเนินกิจการทางน้ำ จัดสวน จัดภูมิสถาปัตยกรรม (มีหลักฐานภาพประกอบ)
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศจัดหาและวันยื่นซองเสนอผลตอบแทน และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาเพื่อจัดหาค้างนี้
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ต้องไม่เป็นผู้ต้องห้าม ตามคำสั่งองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกำหนดและแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวข้องงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี ได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Songkhla.zoothailand.org และเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org หรือ สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๔ - ๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม นกเงือก อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

กำหนดยื่นเสนอหลักฐานและเสนอผลตอบแทนในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนกเงือก อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และ กำหนดเปิดของพิจารณาใบเสนอผลตอบแทน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕



(นายวันชัย ตันวัฒนะ)

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา